



ที่ มท ๐๖๒๕/ว๗๓

สถาบันพัฒนาบุคลากร  
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ถนนรังสิต - ปทุมธานี ปท ๑๒๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี และฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานที่ที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๓ หลักสูตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

๑. หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วม กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเพื่อรับมือสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ จำนวน ๔๐ คนต่อรุ่น (ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)

๒. หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ด้านการใช้เชือกกู้ภัยระดับปฏิบัติการ (Rope Rescue Operational Level II ) กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๓๐ คนต่อรุ่น (ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. หลักสูตร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น (Basic Life Guard) กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓๐ คนต่อรุ่น (ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

กรมป้องกัน ...

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดแจ้งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด ขอให้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถสแกนดูรายละเอียดผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือหรือทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <http://idmcd.v24.org/> และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมตามวันที่กำหนด สำหรับค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ และค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการเดินทางให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดยกเว้นหลักสูตรที่ ๑ , ๒ ค่าพาหนะเดินทางเบิกจ่ายจากหลักสูตร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการในแต่ละหลักสูตรเป็นผู้ประสานงาน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเการำไพ จรรยา)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



หลักสูตร ๓ หลักสูตร

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๙๕๙ ๕๖๘๑  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ddpmtrain1@gmail.com



ปก.ภาวสุภทวรสภที่ ๓  
“เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง”

